

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN VỊ XUYÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VHTT  
V/v đơn đốc, sử dụng chữ ký số, hòm thư  
điện tử công vụ, trang TTĐT

Vị Xuyên, ngày tháng 05 năm 2023

Kính gửi:

- Các cơ quan đơn vị.
- UBND các xã, thị trấn.

Căn cứ Chỉ thị số: 32-CT/TU, ngày 05/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh ứng dụng CNTT và làm việc trên môi trường mạng.

Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 29/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Thực hiện chương trình hành động số: 174-CTr/HU của Huyện ủy huyện Vị Xuyên về việc thực hiện Chỉ thị số: 32-CT/TU, ngày 05/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh ứng dụng CNTT và làm việc trên môi trường mạng

Thực hiện Kế hoạch số 301/KH-UBND ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về thực hiện chuyển đổi số tỉnh Hà Giang năm 2023.

Trong những năm ở lại đây công tác ứng dụng CNTT tại các các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã đạt được một số kết quả tích cực, hình thành nên một môi trường công nghệ thông tin phục vụ có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, việc sử dụng văn bản điện tử tại các cơ quan, đơn vị chưa tận dụng hiệu quả các điều kiện hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng CNTT hiện có, ứng dụng chữ ký số, hòm thư điện tử công vụ, trang TTĐT và phần mềm một cửa điện tử liên thông còn hạn chế, chưa thực sự hiệu quả. Nhằm khắc phục những tồn tại nêu trên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện những nội dung sau.

### **1. Tăng cường sử dụng ứng dụng chữ ký số.**

Kể từ năm 2015 đến nay huyện đã đề nghị Ban Cơ yếu chính phủ cấp tổng cộng **741** chữ ký số để triển khai ứng dụng chữ ký số trong cơ quan đơn vị, các xã thị trấn phục vụ việc gửi nhận văn bản điện tử. Tính đến nay 100% các cơ quan quản lý nhà nước từ huyện đến xã, thị trấn được cấp chứng thư số và tập huấn, hướng dẫn sử dụng chứng thư số, chữ ký số phục vụ gửi nhận văn bản điện tử.

Với sự phát triển các hệ thống ứng dụng CNTT để các giao dịch trên môi trường mạng bảo đảm an toàn, bảo mật, được xác thực và có giá trị pháp lý, thì việc sử dụng chữ ký số là rất cần thiết và quan trọng.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phải là người gương mẫu, chịu trách nhiệm thực hiện việc quản lý, điều hành công việc qua môi trường mạng,

thường xuyên chỉ đạo các cá nhân sử dụng văn bản điện tử trong thực thi công vụ. Tăng cường ứng dụng chữ ký số trong hoạt động của cơ quan nhà nước trong việc gửi, nhận văn bản điện tử trên môi trường mạng. Các văn bản điện tử đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương phải ứng dụng chữ ký số chuyên dùng.

Riêng đối với những chữ ký số sắp hết hạn trong năm 2023 (*Có danh sách kèm theo*) đề nghị làm hồ sơ theo mẫu 01, 02 (*có biểu mẫu kèm theo*)

## **2. Tình hình sử dụng hòm thư điện tử công vụ.**

Để đảm bảo hệ thống thư điện tử của tỉnh hoạt động hiệu quả, không lãng phí tài nguyên, đảm bảo an toàn an ninh thông tin trên hệ thống thư điện tử của huyện. UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai một số nội dung sau:

Trong thời gian vừa qua, thực hiện đề nghị của các cơ quan, đơn vị, Sở Thông tin và Truyền thông đã tạo lập, cấp địa chỉ thư điện tử công vụ (*..@hagiang.gov.vn*)

Tuy nhiên, qua theo dõi trên hệ thống thư điện tử công vụ, Sở Thông tin và Truyền thông nhận thấy còn nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân chưa thay đổi mật khẩu mặc định, gây nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin, phát tán mã độc trên hệ thống thư điện tử công vụ.

Nhằm bảo đảm an toàn thông tin, từng bước chuẩn hóa lại dữ liệu người dùng trên hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh. UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức, viên chức.

**a.** Tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử của tỉnh để trao đổi văn bản, giấy tờ phục vụ yêu cầu công việc, nghiêm cấm việc sử dụng hộp thư điện tử khác (Gmail, Yahoo, Hotmail... ) trong giao dịch công vụ.

**b.** Thường xuyên rà soát nhu cầu sử dụng hệ thống thư điện tử của CBCCVC, gửi công văn kèm danh sách yêu cầu cấp mới tài khoản hoặc xóa bỏ tài khoản thư điện tử (*nếu có*) về phòng Văn hoá và Thông tin huyện để được hỗ trợ kịp thời.

**c.** Chỉ đạo CBCCVC của cơ quan, đơn vị không được gửi những văn bản, tài liệu mật trên môi trường mạng và hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh.

## **3. Tình hình vận hành các trang TTĐT.**

Qua nhiều năm đi vào hoạt động, 25 trang Thông tin điện tử của huyện, xã, thị trấn cơ bản đã bám sát định hướng của huyện cập nhật thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn cập nhật các văn bản chỉ đạo, điều hành của huyện cũng như của tỉnh. Tuy nhiên, việc đưa thông tin trên trang Thông tin điện tử còn hạn chế, nội dung thông tin còn chắp vá, không theo hệ thống, các thông tin lên trang còn chưa được thường xuyên, chưa cập nhật đầy đủ danh bạ, chức danh, thông tin cán bộ lên trang TTĐT.

Việc phát triển các trang Thông tin điện tử cấp xã, thị trấn là nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện thành công chính quyền điện tử, dịch vụ hành chính công theo hướng nhanh gọn hiệu quả. Yêu cầu Trung tâm VHTT&DL, UBND các xã, thị trấn sắp xếp, cập nhật lại nội dung thông tin cho đầy đủ, đa dạng. Từ đó, từng bước nâng cao chất lượng nội dung thông tin trên trang Thông tin điện tử, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm, tra cứu văn bản của nhân dân, nâng cao hiệu quả chất lượng của trang.

**Lưu ý:** Những đơn vị có lãnh đạo, cán bộ một cửa chưa có chữ ký số đề nghị gửi hồ sơ về phòng Văn hóa và Thông tin để kịp thời tổng hợp gửi về Ban cơ yếu chính phủ.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Đ/c: Nguyễn Anh Tuấn; SĐT: **0945.207.889**.

Đây là chỉ số đánh giá việc Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và ứng dụng CNTT hàng năm của Huyện. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai và thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- TTr Huyện ủy;
- TTr HĐND-UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu VT./.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đặng Thị Phượng**